

ทั้งสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวแคบเพื่อรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนวันศุกร์นี้

SET50 Index Futures: ถ้าได้ Short ไปแล้ว ก็ถือสถานะเดิมไว้ก่อน

กลยุทธ์หลัก: Short S50U16 ทำกำไรที่ 973-975 จุด ตัดขาดทุน 990 จุด
สถานะข้ามวัน: พิจารณา SET50 ที่ 989 จุด หากปิดขึ้นเหนือได้ให้ถือ Long แต่ถ้าปิดต่ำกว่าให้เลือกถือ Short

S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดตลาดจนเข้าใกล้จุดเปิด Short รอบใหม่ของเราที่ 985-990 จุดแล้วอ่อนตัวลง ในมุมมองของเราเชื่อว่า Upside จำกัด โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มถูกแรงขายกดดัน จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวในเขต Bottom ใกล้พื้นตัวกลับ ซึ่งสะท้อนมายัง MSCI Emerging Market ที่พักตัวลงตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ต่างชาติเริ่มชะลอการเข้าซื้อหุ้น โดยการ Short Hedge ผ่าน Index Futures เพราะฉะนั้น แม้ SET50 จะยังไม่ปรับตัวลงในทันที เพราะสภาพคล่องยังเป็นปัจจัยสำคัญ แต่การกระชากขึ้นแรงก็เริ่มลำบากมากขึ้น สังเกตจากปริมาณการซื้อขายที่ไม่หนาแน่น จึงให้เล่นสถานะเดิมไปก่อน



Single Stock Futures: Short KTBU16

Short KTBU16 ทำกำไรที่ 18.40-18.60 บาท ตัดขาดทุน 19.30 บาท
ราคา KTBU16 ยังถูกแรง Short กดดันในจังหวะปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่แรง Long ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ายังเบาบาง จึงแนะนำให้กลับมาเล่นฝั่ง Short อีกครั้ง โดยถ้าหากราคาถอยต่ำกว่า 19.00 บาทลงมา จะเกิดสัญญาณ Short ต่อเนื่องหา 18.40-18.60 บาท คาดกรอบบ่ายที่ 18.60-19.30 บาท



Gold Futures: ถือ Short GFQ16 ต่อเนื่อง

Short ใน GFQ16 ตัดขาดทุน \$1,335/Oz ทำกำไร \$1,300-1,310/Oz
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าจะเคลื่อนไหวออกข้างเชิงลบ จาก Dollar Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐระยะหลังที่ออกมาดี ซึ่งเราเชื่อว่าเฟดจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นในการประชุม FOMC ครั้งถัดไป 20-21 ก.ย. 16 ขณะที่ ตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่จะเปิดเผยศุกร์นี้เราคาดว่าจะออกมาดีกวาคาด เพราะรองประธานเฟดได้ส่งสัญญาณเตือนออกมาแล้ว จึงแนะนำให้ Short ต่อเนื่อง คาดกรอบบ่ายที่ \$1,310-1,330/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อว่าหรือการเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชวนให้ลงทุน ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน